

# การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าท่องเที่ยว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในแต่ละปีมีเด็กไทยในหลากหลายช่วงอายุถูกละเมิดทางเพศเป็นจำนวนมาก ในทั่วทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่หน่วยงานราชการในประเทศไทย อยู่ในระหว่างการตื่นตัวที่จะทำการป้องกันปัญหานี้อย่างเร่งด่วน<sup>1</sup>

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่มานาน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างไม่ได้จำกัดเฉพาะการข่มขืนกระทำชำเรา แต่ยัง รวมถึงการทำอนาจาร ตั้งแต่เบาไปหาหนัก เช่น การล่วงเกินทางเพศด้วยท่าที ท่าทางคำพูด หรือ ด้วยสายตา ตลอดจนการกระทำ ที่สื่อเจตนาล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่การถูกเนื้อต้องตัว การแตะ ต้องลูบคลำบริเวณของสงวน การกอดจูบ เป็นต้น

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวคืออะไรคือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กโดยบุคคลซึ่งเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว (เช่น ที่พัก การเดินทาง ฯลฯ) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี คนเหล่านี้มักเดินทางจากประเทศที่ร่ำรวยกว่าไปสู่ประเทศที่ด้อยพัฒนา โดยอาจเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือจากภูมิภาคนั่นเอง หรืออาจเป็นนักเดินทางภายในประเทศที่มีได้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เช่น นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการขาย คนขับรถบรรทุก รถส่งของ เป็นต้น บ่อยครั้งที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว มักเกี่ยวข้องกับการสิ่งอำนวยความสะดวกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น บริการด้านที่พัก บริการด้านการเดินทาง และบริการต่างๆในการท่องเที่ยว เพื่อติดต่อกับเด็ก และทำให้ผู้ที่ต้องการล่วงละเมิดเด็กไม่เป็นที่น่าสงสัยและสามารถทำตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม<sup>2</sup>

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือการให้ในรูปแบบอื่นๆแก่เด็กหรือบุคคลที่สามเพื่อจูงใจให้เด็กเดินทางเพศกับเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายแห่ง จากสถานที่ขายบริการทางเพศในย่านเรียมถึงชายหาดหรือในโรงแรมระดับห้าดาวในเมืองใหญ่ ในเขตชนบท หรือแม้แต่ตามชายฝั่งทะเล

เหตุผลของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวความเป็นบุคคลนิรนามเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หรืออยู่นอกเขตแคว้นของสังคมตนเองหลายคนรู้สึกถึงความเป็นอิสระจากความรับผิดชอบ ไม่สนใจที่จะเคารพต่อคุณธรรมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของประเทศหรือของสังคมของพวกเขา จากความรู้สึกของความเป็นบุคคลนิรนาม หรือคนที่ไม่มีใครรู้จัก สนใจ สามารถทำให้พวกเขาประพฤติ ปฏิบัติ ในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ในประเทศหรือในสังคมของพวกเขาเอง<sup>3</sup>

การเดินทางและการท่องเที่ยวที่เติบโตไปทั่วโลกไม่เพียงแต่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและโอกาสในการสร้างงานใหม่ๆแต่ยังเพิ่มปริมาณของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กให้มากตามไปด้วย

เหตุผลหลักๆของปรากฏการณ์ดังกล่าวก็แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มักจะบอกว่ามี ความสัมพันธ์กับความยากจนและความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เหตุผลอื่นๆเป็นเรื่องของมายาคติและข้อสรุปความเชื่อแบบผิดๆของวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นมายาคติที่อ้างว่าในบางประเทศเด็กโตเกินวัยมายาคติที่เชื่อว่าในบางประเทศถือว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเป็นเรื่องปกติมายาคติที่อ้างว่าการจ่ายเงินเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจน ความกลัวต่อโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆและเชื่อว่าเด็กมักจะไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มายาคติเหล่านี้มักเป็นข้ออ้างของผู้ล่วงละเมิดเด็ก เพราะว่าในความเป็นจริงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในระยะยาวไม่เพียงแต่ทางด้านสุขภาพจิต ความเป็นอยู่และพัฒนาการของเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านลบต่อสังคมโดยรวมทั้งหมดด้วยใครคือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกกระทำจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว มักมาจากครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้น หลายรายมาจาก

ชนกลุ่มน้อย จากชุมชนคนพลัดถิ่นและจากกลุ่มคนชายขอบ เหลือเหล่านี้เป็นได้ทั้ง เด็กหญิงและเด็กชาย ซึ่งบางคนอาจเป็นเหยื่อของการถูกทารุณกรรมในครอบครัว ครอบครัวแตกแยกและถูกทอดทิ้ง แรงงานเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจท่องเที่ยวที่มี ระยะเวลาเป็นครั้งคราวเท่านั้นอาจตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน การเดินทางและการท่องเที่ยวได้ผลกระทบต่อเด็กติดต่อไม่ว่าภูมิหลังของเด็กที่ตกเป็น ผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวจะเป็น อย่างไร พวกเขาต่างก็มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดด้านความรู้สึก สภาพจิตใจ และร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ความรุนแรงด้านร่างกายก่อให้เกิดการ บาดเจ็บ ความเจ็บปวดและความกลัว ขณะเดียวกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศยัง ส่งผลให้สภาพจิตใจย่ำแย่ รู้สึกผิด ละอายไม่เห็นคุณค่าของตนเอง หดหู่ และบางรายอาจ นำไปสู่การคิดฆ่าตัวตาย นอกจากนี้สภาพร่างกายเด็กยังมีความเปราะบางต่อการติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเอชไอวี เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกตีตราจาก ชุมชนของพวกเขา และประสบกับความยากลำบากที่จะได้รับการศึกษาทั้งในระบบ โรงเรียนหรือการศึกษานอกระบบคุณสามารถทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นได้<sup>4</sup>

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงภูเขาที่ สวยงามราวกับภาพวาด จึงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวสามารถประทับใจในประสบการณ์ ที่ประมาณค่ามิได้ การรณรงค์ผลักดัน การมีอิทธิพลต่อ หรือ การชักจูงบุคคลที่มีพลังเพื่อให้ สนับสนุนการดำเนินงานของคุณนิรนาม การช้อนซื้อ หรือ อัตลักษณ์ไว้เด็ก บุคคลที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นคำจำกัดความที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

การแต่งงานของเด็ก(Child marriage)การปฏิบัติที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นในสังคมหลาย แห่งที่บังคับให้เด็กแต่งงานกับผู้ใหญ่ หรือเด็กคนอื่นๆรูปแบบใหม่ของการแต่งงานก่อนวัย อันควร คือการแต่งงานก่อนวัยอันควรแบบชั่วคราวซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอันตราย โดยให้ เด็กหญิงแต่งงานไปเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่เดือนเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือเพื่อทำงานที่ พบได้บ่อยคือการทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้าน การแต่งงานในรูปแบบต่างๆเหล่านี้มีพ่อแม่ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เตรียมการเพื่อแลกกับค่าตอบแทนสื่อทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอ ที่แสดงว่าเด็กกำลังทำกิจกรรมทางเพศ หรือภาพเสมือนที่ดู คล้ายเด็กการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อเอื้อประโยชน์

แก่ผู้ทำทารุณกรรม โดยผู้กระทำทารุณอาจเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กอื่นก็ได้แต่มักมีอายุนานกว่า

### สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันเป็นอย่างไร

สถานการณ์การละเมิดทางเพศต่อเด็กในประเทศไทยยังมีความรุนแรงน่าเป็นห่วง ทั้งการละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และการละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติในลักษณะนักท่องเที่ยว<sup>5</sup> จะเห็นได้รายงานจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เผยแพร่รายงานหัวข้อ "การค้ามนุษย์จากกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาไปยังประเทศไทย" (Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand) ระบุตัวเลขประเมินเมื่อปี 2015 ว่าไทยมีผู้อพยพเข้าเมืองราว 4 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นผู้ย้ายถิ่นจากกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งบางส่วนไม่ได้เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางปกติ ทำให้ตกอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง ล่อลวง กระทำรุนแรง และการเอาเปรียบ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงและความอ่อนไหวจะเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่เป็นเด็ก<sup>6</sup>

ยูเอ็นไอดีซี ชี้ด้วยว่า กลุ่มคนเหล่านี้เสี่ยงตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งเพื่อการค้าแรงงานด้านเกษตร ประมง ก่อสร้างและบริการทางเพศ โดยผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เด็ก และเด็กชายด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างคำพูดนางดีอานา เดวี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านงานวิจัยของยูเอ็นไอดีซี ว่าความต้องการใช้เด็กเพื่อบริการทางเพศ เป็นต้นเหตุของการค้ามนุษย์ โดยขณะนี้ปัญหากำลังรุนแรงขึ้น ถึงขั้นที่ความต้องการบริการทางเพศเด็กกำลังแซงหน้าอุปทานนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนยูเอ็นไอดีซีประจำภูมิภาคกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ข้อมูลข่าวกรองเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ศูนย์กลางการล่องละเมิดทางเพศเด็กผ่านเว็บแคมได้ย้ายจากฟิลิปปินส์มายังไทยแล้ว เพราะมีความพยายามปราบปรามในฟิลิปปินส์ นายดักลาสกล่าวด้วยว่าผู้ตกเป็นเหยื่อคือเด็กจากไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นการกระทำการในมุมมืดและซ่อนเร้น เขาเห็นว่าเรื่องนี้ควรเป็นประเด็นที่ได้รับความใส่ใจ เพราะเด็กคือบุคคลที่อ่อนแอที่สุดในสังคมและควรได้รับความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม<sup>7</sup>

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว เป็นอาชญากรรมร้ายแรงและเป็นการละเมิดสิทธิเด็กซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ซึ่งมักจะแลกเปลี่ยนกับเงินสด อาหาร ของขวัญ การเดินทาง หรือสิ่งอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู่ในประเทศของตนเอง หรือในต่างประเทศ เราเรียกพวกเขาว่า ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทาง (travelling child sex offender) และสามารถจำแนกพวกเขาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือผู้ที่นิยมหรือเจตนาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (Preferential Offenders) คนกลุ่มนี้ตั้งใจเดินทางเสาะหาเด็กเพื่อมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพราะสถานการณ์เอื้ออำนวย (Situational Offenders) พวกเขาไม่ได้ตั้งใจเดินทางเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แต่หากโอกาสเอื้ออำนวยในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทาง พวกเขาจะคว้าโอกาสนั้นไว้ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้ง 2 ประเภท ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เช่น เที่ยวบิน โรงแรม มัคคุเทศก์ และเคล่อนย้ายเพื่อเข้าถึง และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กจากการวิจัยปัญหานี้ทำให้เราได้ทราบว่า เด็กๆตกอยู่ในสภาวะเปราะบางมากกว่าที่เคย และหาทางที่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจะทารุณกรรมเด็กเพื่อมากขึ้น การเดินทางและท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมีผู้คนที่สัญจรไปมามากกว่าแต่ก่อน บริษัทต่างๆกำลังขยายกิจการไปสู่ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนต้องเดินทางเพื่อทำงาน และความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ทำให้ครอบครัวและเด็กๆต้องพลัดพรากจากบ้าน นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังทำให้เด็กตกอยู่ในสภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย<sup>8</sup>

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจะติดต่อกับเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางด้วยการเข้าหาพวกเขาโดยตรง หรือ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากคนกลาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก พวกเขาอาจเป็นใครก็ได้ ตั้งแต่ผู้คุมสถานบริการไปจนถึงคนขับแท็กซี่ แต่สิ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันก็คือ พวกเขาจะบังคับหรือส่งเสริมให้เด็กถูกละเมิดทางเพศ เพื่อที่เด็กจะได้รู้สึกว่าคุณสามารถได้รับผลประโยชน์บางอย่าง ซึ่งมักจะเป็นในรูปแบบเงินสด<sup>9</sup>

เด็กเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอไร้กำลังที่สุดในทุกสังคม และในหลายส่วนของโลก พวกเขาถูกปฏิบัติเยี่ยงทรัพย์สินสมบัติหรือสิ่งของสำหรับซื้อขาย เงินตรา สถานะ และอำนาจที่ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กและคนกลางมี ล้วนแต่จะยิ่งทำให้ความไม่สมดุลทางอำนาจร้ายแรงยิ่งขึ้น และเด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางและไร้กำลังยิ่งกว่าเดิม เช่น ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กมีโอกาที่จะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เพราะเขาหรือเธอมีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินว่าจ้างคนกลางและซื้อบริการทางเพศจากเด็กหรือแม้กระทั่งติดสินบนไม่ให้เด็กและพยายามรู้เห็นต่างๆ เข้าใจความ และไม่ให้ตำรวจดำเนินการสืบสวน เช่นเดียวกับคนกลาง ที่มีอำนาจเงินและพลังกำลัง พวกเขาสามารถทุบตี บังคับ หรือกลั่นแกล้ง หรือควบคุมเด็กให้กิจกรรมทางเพศได้ เจ้าหน้าที่รัฐก็มีอำนาจเช่นเดียวกัน พวกเขาสามารถเอาเปรียบเด็กได้

การเดินทางทำให้ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็ก ปลอดภัย เนื่องจากพวกเขาสามารถรักษาความเป็นนิรนามและระยะห่างจากผู้เสียหายได้ เนื่องจากอยู่ไกลบ้าน พวกเขาจึงเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาทำจะถูกซ่อนเร้นหรือเป็นความลับ พวกเขาทิ้งศีลธรรมจรรยาไว้เบื้องหลังเมื่อออกเดินทาง ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กหลายคนให้เหตุผลการกระทำของพวกเขาโดยโต้แย้งว่า การทารุณกรรมทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นการกระทำที่ยอมรับได้ในวัฒนธรรมในประเทศของเด็ก และพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด อีกส่วนหนึ่งก็ได้ว่าเงินแอมะของขวัญที่พวกเขาให้ไว้แก่เด็ก ทำให้การกระทำผิดของพวกเขาเป็นโมฆะ เพราะพวกเขา กำลังช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวของเด็กต่างหากเราสามารถกล่าวได้ว่าอย่างมั่นใจว่า อำนาจ ความเป็นนิรนาม และการลายนวลพันผิด เป็นพิษที่ผสมกันเป็นเชื้อเพลิงให้แก่อาชญากรรมแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว กฎหมายในหลายประเทศไม่ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวไว้โดยเฉพาะเอาไว้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจมักไม่ทราบว่าจะดำเนินคดีกับผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กไว้ว่าอย่างไร ตำรวจจำนวนมากมีงานล้นมือ และไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะทำการสืบสวน หรือไม่พวกเขาก็อาจทนทุกข์จากการคอร์รัปชัน ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ อาชญากรรมแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักไม่

มีการแจ้งความ เนื่องจากผู้เสียหายรู้สึกอับอาย หรือเพราะพวกเขาหวาดกลัวว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีอำนาจจะตามเล่นงานพวกเขา<sup>10</sup>

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นอาชญากรรม ดังนั้นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คนกลาง และเจ้าหน้าที่คอร์ปชั่นจึงพยายามปกปิดและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ด้วยเหตุนี้เองทำให้เรามีข้อมูลไม่มากพอที่จะทราบว่า กำลังเกิดอะไรขึ้น และเกิดขึ้นที่ไหน รวมถึงไม่ทราบเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระทำความผิด และไม่ทราบว่า จะทำอย่างไรที่จะสามารถหยุดยั้งปัญหานี้ได้

งานวิจัยยืนยันแล้วว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อ 20 ปีก่อน เราอาจสามารถบอกได้ว่าผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาจากประเทศใดและเดินทางไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กที่ไหน แต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ปัญหาไม่ชัดเจน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวทุกวันนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาก และภาพรวมปัญหานี้ในระดับภูมิภาคก็บอกกับเราว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและยากจนที่สุดในโลก คือไม่มีภูมิภาคไหนไม่ประสบกับปัญหานี้ และไม่มีประเทศไหนมีภูมิคุ้มกันปัญหานี้ได้ จากการศึกษาภูมิภาคอเมริกาเหนือ Canada USA การค้าประเวณีที่จุดจอดพักรถบรรทุก การทารุณกรรมเด็กคือจุดจบของสังคมเยาวชนจากองค์กรปกป้องและช่วยเหลือเด็กจากการทารุณกรรมและการละเลย

### **ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เด็กถูกล่วงละเมิด**

เด็กผู้เสียหายไม่ได้มีเรื่องราวในชีวิตแบบเดียวกันพวกเขามีประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ เราทราบมานานแล้วว่าเด็กผู้หญิงและเด็กที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นมักตกเป็นผู้เสียหาย แต่เด็กผู้ชาย และเด็กจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ เด็กเล็กๆหรือแม้กระทั่งเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยก็ตกเป็นผู้เสียหายได้เช่นกันเด็กทุกคนมีความเปราะบางในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีแรงกดดันและเหตุการณ์แวดล้อมบางอย่าง ประกอบกับการที่ทั่วโลกแข่งขันกันเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยว การที่ผู้คนจำนวนมากเดินทางเพื่อทำงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

มากขึ้น มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศดังนี้มี 5 ประการมีดังนี้

### **ความยากจน**

ความยากจนเป็นปัจจัยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด พ่อแม่ถูกบังคับให้ขายลูกแก่ผู้ค้าเด็ก เพื่อให้ได้เงิน โดยเชื่อว่าลูกของพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่ ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ แต่เด็กที่ย้ายถิ่นฐานคนเดียวเพื่อหางานทำและช่วยเหลือครอบครัวมักไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ไม่มีการปกป้องคุ้มครองของพ่อแม่ และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมใดๆ ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้แสวงหาผลประโยชน์ บางครั้งเด็กและครอบครัวกลายเป็นบุคคลไร้บ้านเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ บางครั้งเด็ก ๆ ต้องพลัดพรากจากครอบครัวหรือกำพร้า ตกเป็นผู้เสียหายจากน้ำมือของทหาร สมาชิกกองกำลังติดอาวุธ ผู้รักษาสันติภาพ หรือนักล่าในคราบผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม

### **การใช้ชีวิตบนถนน**

เด็กบางคนต้องระเห็จไปใช้ชีวิตบนถนนเนื่องจากถูกพ่อแม่ขับไล่ หรือหนีออกจากบ้าน เพราะถูกทารุณกรรมทางเพศ หรือถูกละเลย อีกส่วนหนึ่งถูกบังคับให้ทำงานตามท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการขอทาน หรือการทำงานเล็กๆน้อยๆ เพื่อเจือจุนครอบครัว หรือ ตนเอง หรือเนื่องจากพ่อแม่ได้เสียชีวิตและไม่มีใครคอยให้ความช่วยเหลือ พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของนักล่าเด็ก ผู้ค้ามนุษย์ หรือคนกลาง ที่สัญญาว่าจะให้อาหาร ให้อาบน้ำ ยาเสพติด เงินสด หรือของกำนัลแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อขาดการดูแลเอาใจใส่และการปกป้องคุ้มครอง บางครั้งพวกเขาจึงยึดติด หรือพึ่งพาบุคคลที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากพวกเขา

### **การเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสังคม**

เด็กบางคนถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานการณ์ย้ายถิ่น ภาวะทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งการตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ บางครั้งครอบครัวหรือชุมชนของพวกเขาเองอาจเลือกปฏิบัติต่อพวกเขา ซึ่งอาจนำไปสู่การกีดกันทางสังคม นั่นคือ พวกเขาอาจถูกปฏิเสธจากสังคมใหญ่ ทำให้



ไม่สามารถเข้าถึงบริการทาสังคม เช่น การศึกษาได้ หากไร้ซึ่งสายสัมพันธ์ในครอบครัวอันแข็งแกร่ง เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับโลกที่ไม่เป็นมิตร และเมื่อไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองใดๆโดยสิ้นเชิง พวกเขาจึงเผชิญกับความเสียหายใหญ่หลวงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการเดินทางและการท่องเที่ยว

### **บรรทัดฐานและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถี**

บางวัฒนธรรมปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่นในบางวัฒนธรรมจะคิดว่า เด็กผู้หญิงอ่อนแอและเฉื่อยชา จึงควรที่จะให้อยู่บ้าน ในขณะที่เด็กผู้ชายถูกมองว่าแข็งแกร่ง จึงได้รับอิสระที่จะเดินทางไปไกลบ้าน เนื่องจากสามารถไปไหนมาไหนได้โดยอิสระ เด็กผู้ชายจึงอาจตกอยู่ในภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกลักลอบเด็กแสวงหาประโยชน์ได้ เด็กผู้หญิงที่ปฏิเสธปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การแต่งงานก่อนวัยอันควร ทำให้ไม่เหลือทางเลือกมากนัก นอกจากหนีออกจากบ้าน เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆและไม่มีที่ปลอดภัยให้พักพิง จึงอาจถูกแสวงหาประโยชน์ได้โดยง่าย

### **แรงกดดันจากสังคมและคนรอบข้าง**

เมื่อเด็กไม่ได้รับการอบรมแนะแนวทางจากพ่อแม่ ถูกละเลยอยู่ที่บ้าน หรือไม่ได้เรียนหนังสือ พวกเขาจึงอาจถูกเพื่อนชักนำได้ง่าย ทำให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง หากเด็กมองไปรอบๆตัวแล้วเริ่มเปรียบเทียบสถานการณ์ของตนเองกับผู้อื่น เช่น เพื่อนๆพวกเขาอาจเริ่มรู้สึกว่าเขาทำอะไรไปสักอย่าง ความรู้สึกเหล่านี้จะยิ่งแย่งแย่ง หากคนรอบข้างพูดกับพวกเขาว่าการมีเสื้อผ้าและของเล่นที่ทันสมัยที่สุดจะช่วยยกสถานะทางสังคมและทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อประกอบกับการที่เด็กมีความเฝ้าหวงทางเพศมากขึ้นทำให้เด็กบางคนถูกชักจูงให้มีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลซึ่งมักเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า และมีเงินผลกระทบของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่มีต่อเด็กคืออะไร ผลกระทบทางร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจอย่างรุนแรงคงอยู่ตลอดชีวิตผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักทุกข์ทรมานจากการถูกเขี่ยตีและข่มขืน และบางรายติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงอาจตั้งครครษ์แม้ในขณะที่พวกเขาเองยังเป็นเด็กอยู่นอกจากนี้ พวกเขายังอับอายและรู้สึกผิด เด็กบางคนถึงกับเชื่อว่า พวกเขาไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือ หรือไม่เชื่อใจ

คนอื่น พวกเขาอาจรู้สึกหดหู่และกระวนกระวาย บางคนรับมือกับความรู้สึกย้ายโดยหันไปพึ่งยาเสพติด บางคนปฏิเสธว่าตนเองตกเป็นผู้เสียหาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หรือมองว่าเป็นเรื่องปกติ หรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของพวกเขา

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวยังทำให้ครอบครัวและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกิดความแตกแยก และทำลายอนาคตของชุมชนด้วย แม้ในยามที่ผู้เสียหายพยายามใช้ชีวิตปกติได้รับความยุติธรรมตามที่พวกเขาสมควรได้หรือไปโรงเรียน แต่พวกเขาก็ต้องทุกข์ทรมานจากการที่ทราบว่ามีคนอื่น ๆ รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเคยเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี และถูกรังแกคุกคาม โดยผู้คนที่ควรปกป้องพวกเขา เช่น ครอบครัว ชุมชน ตำรวจ ผู้พิพากษา ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ โครงการบำบัด ฟันฟู และเยียวยา ที่มีอยู่ทั่วโลกมีไม่เพียงพอให้บริการแก่ผู้เสียหาย

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่มีรูปแบบเฉพาะเราไม่อาจจำแนกผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กออกเป็นประเภทได้ชัดเจนเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายและเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ บางคนเป็นผู้ที่นิยมหรือเจตนาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือผู้ที่เป็นเฒ่าหัวงู (Puedophile) ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้พวกเขาชื่นชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กซึ่งเพิ่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือยังไม่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ดี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพราะสถานการณ์เอื้ออำนวยอาจแต่งงานแล้ว หรือยังโสด อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือมีอายุแล้วก็ได้ พวกเขาอาจมีฐานะ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่บางรายก็เป็นผู้หญิง และจำนวนหนึ่งก็อาจเป็นวัยรุ่นที่เราสามารถกล่าวได้แน่ชัดมี 2 ประการ คือ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นประเภทสถานการณ์เอื้ออำนวย มาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน และเดินทางเพื่อไปทำงาน และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์จากเด็กมากขึ้นกว่าที่เคย เพราะปัญหาคอร์ปชั่นและความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกจับได้

คนเหล่านี้รวมกันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว พวกเขาคือคนค้ามนุษย์ เครือข่ายอาชญากร เจ้าของสถานบริการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ และบริษัทต้นสังกัดนายแบบนางแบบ

อีกส่วนหนึ่งเป็นพ่อหรือสามีของเจ้าสาวที่เป็นเด็ก นายจ้างของแรงงานเด็ก ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และเครือข่ายของผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทาง บางคนเป็นพนักงานโรงแรม คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ คนขายของหาบเร่แผงลอย และคนขายของตามชุมชนต่างๆ พวกเขาอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้แสวงหาประโยชน์จากเด็ก หรืออาจทราบว่าการลักลอบค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังคงช่วยขับเคลื่อนให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวดำเนินต่อไป ลักษณะและแรงจูงใจอันหลากหลายของผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็ก หมายความว่า เราไม่อาจใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับทุกคน ในการที่จะต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ คือ ปฏิบัติการที่เล็งเป้าไปที่ผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กในทุกขั้นตอนของกระบวนการ แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว ตั้งแต่คนที่อำนวยความสะดวกไปจนถึงคนที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปอีกนาน

### **แนวทางการป้องกันเด็กจากการล่องละเมิดทางเพศ**

การปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของทุกคน แต่ทั้งผู้ชำนาญการและเด็กต่างเห็นพ้องกันว่า องค์กรและบุคคลต่อไปนี้จะสามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว หากพวกเขาร่วมมือกันรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มีความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่สุดในการปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว ขั้นตอนเร่งด่วนขั้นตอนแรกคือ รัฐบาลต่าง ๆ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจขอบเขตความรุนแรงของอาชญากรรมประเภทนี้ในประเทศของพวกเขา รัฐบาลต้องออกกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพื่อลงโทษผู้ล่องละเมิดทางเพศเด็กทุกคน ซึ่งรวมถึงนักเดินทางภายในประเทศ และคนกลาง และต้องให้หลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ พวกเขาต้องให้หลักประกันว่า เด็กๆ และคนอื่นมีสิทธิแจ้งเหตุการณ์แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องหวาดกลัว

เมื่อรัฐบาลต่าง ๆ วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศ พวกเขาต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและชุมชนต่างๆในประเทศ อีกทั้งยังต้องออก

ระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองเด็กและแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการคัดเลือกคนที่ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกันเด็ก ๆ ด้วย เช่น ในโรงเรียน สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และคนที่ทำงานกับเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องให้หลักประกันว่ามีโครงการป้องกันสำหรับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง และโครงการบำบัดฟื้นฟูและช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สังคม เช่น ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศโคลอมเบียบัญญัติให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กำหนดโทษทางอาญาแก่บริษัทจัดการเดินทางและท่องเที่ยวที่ป้องกันปัญหานี้ล้มเหลว และลงโทษพวกเขาโดยการปรับ และระงับทะเบียนผู้นำเที่ยว นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว หากต้องการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์<sup>11</sup>

การบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก และเจ้าหน้าที่ต้องไม่ยอมให้มีการคอร์รัปชันและการอดกลั้นต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว พวกเขาจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับเด็กเมื่อต้องทำงานกับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศจากเด็ก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆอีกด้วย

การป้องกันการกระทำผิดซ้ำไบแจ็งเตอนสีเซียว เป็นเครื่องมือหลักขององค์การตำรวจสากล ในการรับมือกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทาง การออกไบแจ็งเตอนสีเซียวกี้เพื่อเตือนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เคยก่อคดีอาญา และมีแนวโน้มจะก่อคดีเหล่านี้ซ้ำอีกในประเทศอื่นๆ ไบแจ็งเตอนสีเซียวอาจเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้บริษัทต่าง ๆ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น เกสต์เฮาส์ โรงแรม และคนขับแท็กซี่ ต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการร่วมลงนามและดำเนินการตามหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจาก

การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ควรเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ให้แก่เหล่านักเดินทางและนักท่องเที่ยวต่าง ๆ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีป้องกันและรับมือกับปัญหาดังกล่าว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องนำระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านปัญหานี้ไปดำเนินการ รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ต้องคิดค้นวิธีแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ด้วย แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยว แต่ก็ควรออกระเบียบข้อบังคับสำหรับใช้กับลูกจ้างที่เดินทางเพื่อธุรกิจ และให้หลักประกันว่าพวกเขาได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากต้องติดต่อกับเด็กในระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ

การลงนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวบริษัทที่ร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติเห็นชอบที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 6 ประการ เช่น การจัดทำนโยบายเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อป้องกันและแจ้งเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ให้หลักประกันว่าทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการต่อสู้กับปัญหานี้ เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เหล่านักเดินทาง ให้ข้อมูลแก่บุคคลสำคัญต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการปฏิบัติของทุกปี หลักการปฏิบัติจัดว่าเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง องค์กรพัฒนาเอกชนขององค์กรพัฒนาเอกชน จำเป็นต้องลดช่องโหว่ที่รัฐบาลต่าง ๆ ทิ้งเอาไว้ พวกเขาควรทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความตระหนักรู้ หากรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวองค์กรพัฒนาเอกชนควรที่จะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้เสียหายให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างดีที่สุด เพื่อที่ว่าผู้เสียหายจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนยังควรที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขาตระหนักและสามารถรับมือกับเหตุการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวได้ และคอยมองหาตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและดูแลปัญหาดังกล่าว แล้วนำข้อมูลที่ได้แบ่งปันกับผู้อื่น อีกทั้งยังควรเสริม

พลังให้แก่เยาวชน โดยการให้ความรู้ เครื่องมือ เงินทุน และการจัดฝึกอบรมที่จำเป็นต่อพวกเขาในการที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ ชุมชนต่าง ๆ รวมถึงผู้นำศาสนา ครู อาจารย์ พ่อแม่ และเด็กๆ ต้องช่วยกันแก้ไขความไม่สมดุลทางอำนาจระหว่างผู้ล่งละเมิดทางเพศเด็กและผู้เสียหาย ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาควรเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน สลายความเพิกเฉยและเสริมพลังให้เด็กๆสามารถปกป้องตนเองได้ เด็กๆในฐานะผู้ชำนาญการควรทำตนเป็นผู้ให้การศึกษาแก่เพื่อนๆ และลอบบี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเขาต้องการนั้น

### สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าในห้วง 20 ปี มีการละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. มีอัตราการล่งละเมิดทางเพศโดยชาวต่างชาติต่อเด็กในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
2. การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
3. การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติมีการขยายพื้นที่ก่อเหตุมากขึ้นในทุกที่
4. การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติมีลักษณะหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
5. การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติมีความรุนแรงมากขึ้น
6. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเข้าถึงตัวเด็กมากขึ้น
7. จำนวนคนกลางที่แสวงประโยชน์จากการล่งละเมิดทางเพศต่อเด็กมากขึ้น
8. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่สามารถหยุดยั้งขบวนการการละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติได้
9. การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติเป็นจุดเริ่มของปัญหาสังคมด้านอื่นๆ
10. กฎหมายข้อบังคับของไทยยังไม่ทันสมัยและไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันได้

### บทสรุป

จากสภาพความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือพูดอีกนัยคือโลกวัตถุมีความเจริญมากยิ่งขึ้นแต่ในจิตใจมนุษย์กลับมีความตกต่ำมากขึ้นไปเช่นกันการล่งละเมิดทางเพศโดยชาวต่างชาติต่อเด็กซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนของ

สังคมที่ด้อยโอกาสและเปราะบางยังคงมีในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย มีเส้นทางการดำเนินการที่ยาวและยากต่อการเข้าถึง มีการขยายพื้นที่ก่อเหตุมากขึ้นในทุกที่ทั่วประเทศจากเดิมในอดีตที่จำกัดอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังพบว่า การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติมีลักษณะหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทำให้เด็กมีลักษณะเหมือนวัตถุหรือทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น การกระทำต่อเด็กมีลักษณะทารุณกรรมมากยิ่งขึ้น เด็กกลายเป็นวัตถุที่รองรับต่อความป่วยทางจิตของผู้ใหญ่ในสภาพที่ไม่พร้อมในทางจิตใจและอารมณ์ ส่งผลให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นปัญหาสังคมในภายหลัง กลุ่มบุคคลที่การละเมิดทางเพศต่อเด็กมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเข้าถึงตัวเด็กมากขึ้นทำให้ภัยอันตรายในเรื่องนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนคนกลางที่แสวงประโยชน์จากการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมากขึ้นในทุกระดับชั้นโดยไร้สิ้นซึ่งคุณธรรม หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่สามารถหยุดยั้งขบวนการการละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติได้ ทำให้แต่ละวันมีเด็กที่โชคร้ายเป็นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ที่น่าสงสารและกลาย เป็นจุดเริ่มของปัญหาสังคมด้านอื่นๆอีกมากมายสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบต่อปัญหานี้ของรัฐบาลโดยสิ้นเชิง

### ข้อเสนอแนะ

1. รัฐบาลต้องลงมาจัดการแก้ปัญหาอย่างเต็มตัวและจริงจัง ปฏิรูปและออกกฎหมายที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน เช่น
  - 1.1 ต้องแก้กฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง โดยห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวที่มีประวัติเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศต่อเด็กเข้าเมือง
  - 1.2 ออกกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติอยู่กับเด็กที่ไม่ใช่ญาติสองต่อสองในที่รโหฐาน หรือห้ามชาวต่างชาติมาเป็นพ่อแม่บุญธรรมเด็กได้ง่าย
  - 1.3 ออกกฎหมายป้องปรามไม่ให้ผู้ที่จจะกระทำผิดก่อเหตุได้ง่ายเช่นการอนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ปกครองมีอำนาจในการทำประวัติการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติในชุมชนและรายงานพฤติกรรมที่ผิดปกติ

2. กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดในทุกมิติ เช่น ผู้ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้มีความผิดเท่ากับผู้กระทำการ หรือ ผู้ปกครองหรืออนุบาล เด็กต้องได้รับโทษหากพบว่ารู้เห็นเป็นใจหรือได้ประโยชน์จากการกระทำนี้
3. ต้องมีการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายจากการถูกละเมิดทางเพศแก่เด็ก โดยกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา และเผยแพร่ในทางสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
4. แสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรสิทธิเด็ก องค์กรปราบปรามผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
5. สร้างวิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ
6. จัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้ขึ้นใหม่ให้มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกัน และปราบปรามปัญหานี้โดยเฉพาะ
7. ต้องกำหนดปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติ(National Agenda) ที่ทุกรัฐบาลต้องให้ความสำคัญและทุ่มทรัพยากรมาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยให้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติของเราด้วย เพราะในความจริงแล้วเด็กเหล่านี้แหละคือผู้จะเป็นอนาคตของประเทศไทยเราต่อไป.